

Số: 96/KH-UBND

Phong Thổ, ngày 18 tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2024

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND huyện Phong Thổ về sửa đổi, bổ sung Chương trình phát triển thanh niên, giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND huyện Phong Thổ về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên, giai đoạn 2021-2030;

Thực hiện Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 19/02/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024.

UBND huyện Phong Thổ ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ QLNN về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Phong Thổ đoạn 2022-2030. Nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2024.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống có hoài bão, ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng. Từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm ổn định. Tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình phát triển thanh niên của huyện giai đoạn 2021-2030 liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị quản lý. Lòng ghép nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên với triển

khai các dự án, đề án, nhiệm vụ chính trị - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2024.

Đảm bảo hiệu quả công tác phối hợp tổ chức thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị; giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn huyện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

(Có biểu chi tiết kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên vào nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và sử dụng kinh phí đã được bố trí trong dự toán năm 2024 để thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 trên địa bàn huyện.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn ban hành kế hoạch công tác thanh niên năm 2024. Theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Các cơ quan, ban, ngành huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu, nội dung được phân công tại Kế hoạch này. Tăng cường phối hợp thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong quá trình triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án thuộc phạm vi của ngành, lĩnh vực quản lý.

3. UBND các xã, thị trấn

Xây dựng ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2024 đảm bảo tiến độ, thời gian quy định. Tổ chức lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định.

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy tính sáng tạo, chủ động, tích cực trong việc huy động nguồn lực để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển thanh niên tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thanh niên tại đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới; Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên tại đơn vị.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên trong tổ chức mình, tham gia quản lý nhà nước và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

5. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện năm 2024 và Chương trình phát triển thanh niên huyện Phong Thổ giai đoạn 2021- 2030; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền công tác thanh niên thông qua các tin bài ... nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2024 và báo cáo đánh giá kết quả về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày **25/11/2024**.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2024. Căn cứ nội dung kế hoạch, yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã thị trấn triển khai thực hiện/.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Thị Hồng Sim

